

## THAM LUẬN

Của ông Đỗ Minh Đức, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri  
(Tại Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX,  
nhiệm kỳ 2016-2021)

*Kính thưa:*

- Chủ tọa kỳ họp;
- Quý vị đại biểu.

Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri kính gửi đến quý vị đại biểu dự kỳ họp những lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi xin trao đổi một số nội dung về thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

*Kính thưa quý vị đại biểu!*

Quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, “Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình”. Chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân phụ thuộc vào chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân. Đại biểu phải tự nhận thức về trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận và cùng với tập thể Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

**Nhiệm vụ là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh:** Trong thời gian qua, bản thân thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm là người đại diện của Nhân dân. Tham gia vào việc cụ thể hóa chủ trương của cấp ủy và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phát huy vai trò tích cực của mình trong hoạt động tiếp xúc cử tri, kịp thời phát hiện những vấn đề bức xúc ở địa phương, từ đó có ý kiến kiến nghị với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh để tổ chức các đoàn giám sát, nhằm đề xuất các giải pháp khắc phục. Qua đó đã góp phần làm cho cử tri ngày càng tin tưởng vào Hội đồng nhân dân, từ cơ quan dân cử, các đại biểu đã nói lên tiếng nói của người dân, lấy lợi ích của Nhân dân làm cơ sở để ban hành các nghị quyết cụ thể. Từ đó, làm cho vai trò, vị thế của Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng được khẳng định và tăng cường. Tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi tích cực tham gia phát biểu ý kiến thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chất vấn công tác quản lý nhà nước của địa phương và góp ý đối với các dự thảo nghị quyết. Tham gia đầy đủ các đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, với vai trò là thành viên của đoàn giám sát, tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu các vấn đề liên quan đến nội dung giám sát để cùng với các ngành, địa phương xác định hạn chế, khó khăn để tìm ra giải pháp khắc phục. Mặt khác, tôi còn thực hiện tiếp công dân theo đúng quy định và lịch đã đăng ký.

**Nhiệm vụ là thành viên của Ban văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh**, tôi tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban, thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với lãnh đạo Ban và các thành viên của Ban. Trong hoạt động giám sát, tôi luôn dành thời gian tham gia các đoàn giám sát của Ban, tham gia ý kiến về mặt được, chưa được và đề xuất giải pháp để các ngành, địa phương thực hiện tốt hơn. Đối với hoạt động thẩm tra tài liệu kỳ họp, tôi chủ động nghiên cứu các văn bản có liên quan, tình hình thực tế của địa phương, tác động của chính sách đến đối tượng thụ hưởng để tham gia ý kiến tại cuộc họp Ban. Các ý kiến thẩm tra đã đánh giá đúng vấn đề, tỏ rõ chính kiến và kiến nghị cụ thể làm cơ sở để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu, thảo luận và quyết định.

**Nhiệm vụ là Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri (từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 11 năm 2019).** Để chuẩn bị họp Tổ thảo luận tài liệu kỳ họp, tôi căn cứ vào chuyên môn công tác của từng thành viên để có sự phân công cụ thể, hợp lý cho thành viên nghiên cứu sâu một hoặc một số nội dung của kỳ họp. Khi tiến hành thảo luận dự thảo nghị quyết nào, tôi chủ động mời thành viên đã được phân công nghiên cứu nghị quyết đó phát biểu đề dẫn trước. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc mang tính chất chuyên môn sâu của ngành, lĩnh vực, tôi gợi ý để đại diện các phòng, ban của huyện dự họp phát biểu làm cơ sở cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham khảo. Khi thảo luận xong nội dung từng nghị quyết, tôi tóm tắt những vấn đề Tổ đã đồng ý, vấn đề nào chưa đồng ý, vì sao chưa đồng ý và ý kiến đề nghị chỉnh sửa hoặc yêu cầu các cơ quan chức năng giải trình để Thư ký Tổ ghi biên bản. Gợi ý, phân công đại biểu tham gia thảo luận và chất vấn tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. Về hoạt động giám sát của Tổ, tôi đã tổ chức 02 đoàn giám sát (giám sát về kết quả việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án VLAP trên địa bàn huyện Ba Tri và giám sát nuôi tôm ngoài vùng quy hoạch trên địa bàn huyện Ba Tri) và là thành viên của 01 đoàn giám sát (giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của ngư dân đánh bắt xa bờ trên địa bàn huyện Ba Tri). Hoạt động giám sát của Tổ được thực hiện đúng theo quy định và có hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn cho địa phương. Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tôi phối hợp cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Tri tổ chức cho các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị Ba Tri tiếp xúc cử tri theo đúng kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau mỗi đợt tiếp xúc cử tri, tôi tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình. Sau khi có báo cáo giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi nghiên cứu xem các ý kiến của cử tri đã được giải quyết thỏa đáng hay chưa và tiếp tục theo dõi các cam kết thực hiện của các cơ quan cấp tỉnh.

*Thưa quý đại biểu!*

Mặc dù bản thân luôn cố gắng thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử với tinh thần trách nhiệm cao, tuy nhiên, trong hoạt động vẫn còn một số hạn chế nhất định như: với vai trò là Tổ trưởng Tổ đại biểu, tôi thực hiện tốt việc phân công thành viên trong Tổ tham gia chất vấn tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhưng

với vai trò là cá nhân đại biểu, tôi có tham gia chất vấn tại kỳ họp nhưng chưa thực hiện thường xuyên; chưa tham dự phiên họp Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương để kịp thời phản ánh tình hình, khó khăn của địa phương về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; chưa tổ chức cho các thành viên trong Tổ đa dạng các hình thức tiếp xúc cử tri. Lĩnh vực văn hóa – xã hội rất rộng, có nhiều chính sách và tác động đến nhiều đối tượng nên đôi lúc bản thân chưa tiếp cận, theo dõi để đề xuất cho Ban giám sát hoặc có ý kiến phản biện đối với một số nội dung thẩm tra khi tỉnh ban hành chính sách, dẫn đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết hiệu lực không cao hoặc không có nguồn kinh phí thực hiện.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, phát huy vai trò người đại biểu dân cử trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, tôi thấy có một số việc mà các đại biểu trẻ, đại biểu khóa mới cần quan tâm:

**Một là**, trong các hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tham gia quyết định tại các kỳ họp là quan trọng nhất và năng lực quyết định của Hội đồng nhân dân trước hết phụ thuộc vào năng lực của từng đại biểu Hội đồng nhân dân. Do đó chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân là yếu tố quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử. Vì vậy, trong công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cần thực sự coi trọng việc lựa chọn các ứng cử viên để bầu; việc xây dựng cơ cấu đại biểu cần cân nhắc vừa đảm bảo cơ cấu, vừa đảm bảo chất lượng đại biểu. Vì chất lượng đại biểu là gốc, là căn bản, phải tạo cho cử tri có nhiều cơ hội hơn để lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, tâm huyết với hoạt động của cơ quan dân cử, có đủ năng lực và đủ bản lĩnh để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân.

**Hai là**, quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để các cấp, các ngành và toàn xã hội nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vai trò, vị trí, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân. Đây cũng là cách tạo ra áp lực của dư luận xã hội đối với đại biểu Hội đồng nhân dân, buộc mỗi đại biểu phải hoạt động tốt hơn, có trách nhiệm hơn trước cử tri. Đồng thời mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân phải xác định đúng vị trí, vai trò và nhiệm vụ là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương. Từ đó chủ động, tích cực tham gia các hoạt động thuộc trách nhiệm của người đại biểu, thể hiện đầy đủ quyền hạn của mình trong các hoạt động của cơ quan dân cử.

**Ba là**, quy định chặt chẽ cơ chế giám sát để tập thể Hội đồng nhân dân và cử tri giám sát, đánh giá kết quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu trước cử tri. Hàng năm, mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân phải xây dựng chương trình công tác, đăng ký với Thường trực Hội đồng nhân dân và báo cáo kết quả thực hiện với cử tri nơi mình được bầu. Thực hiện cơ chế tự kiểm điểm, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi đại biểu. Đồng thời, nghiên cứu việc khen thưởng đề động viên, khích lệ đối với đại biểu Hội đồng nhân dân.

**Bốn là**, bản thân mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức đầy đủ vai trò, nhiệm vụ của mình, xác định rõ trách nhiệm

trước cử tri và trước tập thể Hội đồng nhân dân. Không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, kỹ năng cần thiết để nâng cao chất lượng hoạt động của mình, hoàn thành chức trách người đại biểu dân cử, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân. Việc tập huấn kỹ năng hoạt động đại biểu mới trong thời đại công nghệ là hết sức quan trọng, là điều kiện để nâng cao chất lượng hoạt động đại biểu.

*Năm là*, đôi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân cần mở rộng nhiều hình thức gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, đặc biệt tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề để thu thập, ghi nhận được nhiều kiến nghị, đề xuất chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ theo ngành nghề có liên quan đến đời sống nhân dân trong tỉnh. Có như vậy đại biểu Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân mới có nhiều thông tin, tư liệu phong phú phục vụ cho nhiệm vụ giám sát, thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết có hiệu quả, tạo cơ sở để nghị quyết của Hội đồng nhân dân ban hành có hiệu lực thực sự, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

*Thưa quý vị đại biểu!*

Trên đây là một số kinh nghiệm về thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, mong nhận được sự đóng góp, trao đổi, chia sẻ của quý đại biểu. Cuối cùng xin chúc quý đại biểu nhiều sức khỏe, thành công trong công tác và cuộc sống, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp, chào đón những điều tốt đẹp mới đến nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân 2021-2026.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào./.